



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๓๘-๓๕๒๙๗๔-๙ ต่อ ๒๐๐๒

ที่ ขบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๕๒๕ วันที่ 21 ส.ค. 2565

เรื่อง รายงานรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวการปฏิบัติ

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. มาตรการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. กระบวนการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๓. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๔. มาตรการการใช้รถราชการ
๕. มาตรการการรับสินบนรูปแบบต่างๆ

ซึ่งในห้วงระยะเวลา ไตรมาสที่ ๑ - ๒ การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ทั้ง ๕ ด้าน ยังไม่พบอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกำกับติดตามการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานต่อไป

(นายจिरศักดิ์ จิรากุลสวัสดิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายรามสรรค์ อำไพพิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ตารางรายงานรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดการพัสดุชั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย	-ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรมประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา	-ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการฝึกอบรมประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา -มีการดำเนินการตามระเบียบ ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการ และการขออนุมัติดำเนินการ โดยดำเนินการตามคำแนะนำของงานการเงิน และมีระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยหัวหน้างานการเงินทุกฉบับก่อนเบิกจ่าย	/		
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	-ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน -มีการดำเนินการตามระเบียบ และมีระบบการตรวจสอบการเบิกจ่าย และการลงเวลาปฏิบัติงานควบคู่กันไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการเบิกจ่าย	/		
๔	การใช้รถทางราชการ	-ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการใช้รถของทางราชการ -การใช้รถมีการขออนุญาตขอใช้รถตามระเบียบ และไม่มีการนำรถไปใช้นอกเหนือภารกิจของราชการ	/		
๕	นำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ใน	-ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไป	/		

	กิจการส่วนตัว	ใช้ในกิจการส่วนตัว -มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
๖	การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา เกินความจำเป็น	-ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา เกินความจำเป็น -มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		
๗	การสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการ รักษาผู้ป่วย	-ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการ รักษาผู้ป่วย -มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		